

Nội dung bài viết

1. [Giải VBT Ngữ Văn 7: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu](#)

**Giải VBT Ngữ Văn 7: Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu**

**Câu 1 (trang 92 VBT): Câu 1, trang 94 SGK**

**Trả lời:**

- Đây là một tác phẩm tưởng tượng hư cấu dựa trên phong nền sự thật là cụ Phan Bội Châu đang bị bắt cóc và giam giữ tại nhà giam Hỏa Lò.

- Căn cứ: Lúc ấy Va-ren chỉ mới chuẩn bị sang nước ta nhậm chức toàn quyền Đông Dương nên cuộc gặp gỡ tại nhà giam giữa Va-ren và cụ Phan Bội Châu vẫn chưa diễn ra.

**Câu 2 (trang 92 VBT): Câu 2, trang 94 SGK**

**Trả lời:**

a. Va-ren đã hứa: sẽ chăm sóc cụ Phan Bội Châu một cách nửa chính thức.

b. Thực chất lời hứa đó là sự trì hoãn, bịp bợm và dối trá.

**Câu 3 (trang 92 VBT):** Phân tích để làm rõ sự tương phản giữa hai nhân vật Va-ren và Phan Bội Châu trong cuộc gặp gỡ giữa họ.

**Trả lời:**

Nhân vật Va-ren	Nhân vật Phan Bội Châu
<p>+ Lời thoại nhĩ ãi, tất cả ðều là ðộc thoại trước sự im lặng của Phan Bội Châu.</p> <p>+ Hắn là một kẻ xảo trá, lẻo mép, là một kẻ lưu manh giả vờ nhân nghĩa. Hắn muốn lôi kéo người chí sĩ yêu nước của ta phản bội lại chủ nghĩa xã hội, phản bội lại cuộc ðấu tranh của dân tộc.</p> <p>+ Là một Toàn quyền ðông Dương, ở vị thế cao hơn nhưng trong cuộc gặp này hắn bị lép vế trước Phan Bội Châu bởi thái ðộ ðứng ðung của người tù.</p>	<p>+ Im lặng ðứng ðung không ðáp lại lời của Va-ren, mỉm cười khinh bỉ.</p> <p>+ Dù là một tử tù nằm trong tay kẻ thù nhưng Phan Bội Châu mang khí chất lán át, khiến Va-ren phải ðè chừng. Phan Bội Châu khinh bỉ tất cả những lời lẽ xảo trá, nguy biện của tên Toàn quyền ðông Dương.</p> <p>+ Là một người chí sĩ cách mạng yêu nước, kiên ðịnh, khí phách.</p>

**Câu 4 (trang 93 VBT): Câu 4, trang 94-95 SGK.****Trả lời:**

+ Truyện có thể kết thúc ở câu "...chỉ là vì Phan Bội Châu không hiểu Va-ren cũng như Va-ren không hiểu (Phan) Bội Châu".

+ Nhưng phần kết được thêm vào đã tăng giá trị của câu chuyện, phần kết càng thể hiện được khí phách hơn người, sự bản lĩnh, ngang tàng của người chí sĩ yêu nước, sự khâm phục của người viết đối với người đồng bào đáng kính của mình đồng thời là sự khinh bỉ dành cho tên Toàn quyền.

**Câu 5 (trang 94 VBT): Câu 5, trang 95 SGK****Trả lời:**

Lời tái bút là sự tô đậm thêm cho lời kết, hành động nhõ vào mặt tên Toàn quyền của Phan Bội Châu thể hiện rõ ràng hơn, quyết liệt hơn sự khinh ghét của Phan Bội Châu dành cho Va-ren. Tác giả đầu dùng suy đoán có thể, nhưng cái "có thể" này lại là sự khẳng định cho đi đâu chắc chắn.

**Câu 6 (trang 94 VBT): Bài luyện tập 2, trang 95 SGK****Trả lời:**

"Những trò lơ" là chỉ những lời nói xảo trá, nguy hiểm, những màn độc diễn phô trương, lối bịch của tên Toàn quyền Đông Dương nhằm lôi kéo người chiến sĩ cách mạng của ta phản bội lại dân tộc.